

**ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม**

ร้อยตำรวจเอกหญิง ธิดารัตน์ แสนแซว  
อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ ชะโลธร

**บทคัดย่อ**

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารจากสื่อของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกับสถานภาพทั่วไปของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิธีดำเนินการวิจัย ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 400 คน คำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for window version 11.0 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และไคสแควร์ (Chi-Square) ใช้ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับรู้ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์มือถือ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นการรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ และวิทยุ ไม่มีความแตกต่างกัน และข่าวสารในเรื่องที่รับรู้จากสื่อ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนสถานภาพทั่วไปของบุคคล ได้แก่ ชั้นปี และภูมิลำเนาที่แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ชั้นปี อายุ รายได้ของครอบครัว อาชีพของบิดาและมารดา ที่แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารจากวิทยุแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ชั้นปี อายุ อาชีพของบิดาและมารดาที่แตกต่างกันส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และชั้นปี อายุ ภูมิลำเนา รายได้ของครอบครัว อาชีพของบิดาและมารดาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การรับรู้ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากสื่อ กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง พบว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจที่รับรู้ข่าวสารจากโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ที่แตกต่างกัน และมีรับรู้ข่าวสารในเรื่องที่แตกต่างกันจากอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการรับรู้ข่าวสารจากสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน